



SINH VIÊN CÔNG GIÁO THANH HÓA

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 08 năm 2024

THƯ NGỎ

Nhân dịp chào đón các bạn tân sinh viên vào năm học mới

Kính thưa quý Cha, quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến!

Lời đầu tiên cho phép chúng con xin được gửi tới quý Cha, quý bậc phụ huynh và đặc biệt các bạn tân sinh viên lời kính chúc sức khỏe và bình an trong Chúa Ki-tô.

Kính thưa quý Cha, quý bậc phụ huynh và các bạn tân sinh viên. Một năm học mới sắp mở ra cũng là lúc các bạn tân sinh viên chuẩn bị rời xa vòng tay của gia đình, đến những vùng đất và khung trời mới để thực hiện ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Trước khoảnh khắc này, chắc hẳn các bạn tân sinh viên đang mang trong mình sự bồi hồi, háo hức nhưng cũng không thiếu sự lo lắng và khắc khoải về tương lai phía trước. Có thể nói, 26 năm trước, Nhóm Sinh viên Công giáo Thanh Hóa đã ra đời trong bối cảnh như vậy. Mục đích của Nhóm Sinh viên Công giáo Thanh Hóa không gì khác là nhằm chia sẻ, nối kết và tạo môi trường sống vui tươi và lành mạnh cho các bạn sinh viên thuộc Giáo phận Thanh Hóa sinh sống và làm việc trên cả ba miền của tổ quốc. Điều này được thể hiện và nhấn mạnh qua các chiều kích mà Nhóm theo đuổi: Đức Tin, Nhân Bản, Tri Thức và Phục Vụ.

Trước bầu khí của mùa tựu trường, Nhóm Sinh viên Công giáo Thanh Hoá chúng con sẽ tổ chức Thánh Lễ Chào Đón Các Bạn Tân Sinh Viên. Thánh Lễ như là điểm khởi đầu của hành trình đời sống sinh viên. Trên hành trình đó, các bạn sinh viên sẽ không cô đơn nhưng luôn bước đi cùng nhau dưới sự dẫn dắt của Thần Khí.

Qua thư ngỏ này, chúng con kính xin quý Cha giúp thông báo và giới thiệu Nhóm Sinh viên Công giáo Thanh Hóa tới quý vị phụ huynh, các bạn tân sinh viên được biết. Dưới đây là ba địa chỉ giúp liên hệ với Nhóm:

- Tại Hà Nội, xin liên lạc với Trưởng nhóm Phêrô Đặng Ngọc Cường theo số điện thoại: 0927.933.250, hoặc truy cập facebook: *Nhóm SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội*.
- Tại Tp. Thanh Hóa, xin liên lạc với Trưởng nhóm Têrêsa Nguyễn Hà Linh theo số điện thoại 0334.238.121, hoặc truy cập facebook: *Sinh Viên Công Giáo Thanh Hóa Quê Nhà*.
- Tại Sài Gòn, xin liên lạc với Trưởng nhóm Phêrô Nguyễn Văn Hùng theo số điện 0917.024.034, hoặc truy cập facebook: *Sinh Viên Công Giáo Thanh Hóa-Sài Gòn*.

Chúng con xin hết lòng cảm ơn và nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng ơn lành trên quý Cha, quý phụ huynh cùng tất cả các bạn!

Linh mục đặc trách



Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Quốc Cường

Nhóm SVCG Thanh Hóa

Hà Nội

Trưởng nhóm

Phêrô Đặng Ngọc Cường

Nhóm SVCG Thanh Hóa

Quê Nhà

Trưởng nhóm

Têrêsa Nguyễn Hà Linh

Nhóm SVCG Thanh Hóa

Sài Gòn

Trưởng nhóm

Phêrô Nguyễn Văn Hùng